



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  10 มกราคม 2566

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566



วันที่ 10 มกราคม 2566 ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
คณะกรรมการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 โดยประธานคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน โดยมีบทบาทหน้าที่
ดังนี้ 1) ดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 2) จัดวางและรายงานการประเมินผลการควบคุม 3)
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ได้รายงานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุม
ภายในและผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแบบฟอร์มการ
ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1) นำความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วน
งานย่อย รอบ12 เดือน 2) สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงาน
ย่อย) รอบ๑๒ เดือน 3) พิจารณาลงนามในแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อยและแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย
รอบ๑๒ เดือน 4) นำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ส่วนงานย่อยขึ้นบนเว็บไซต์ กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ให้กลุ่มกลับไป
ทบทวนกระบวนการดำเนินงานสำคัญของแต่ละกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในนำข้อมูลการวิเคราะห์ลงสู่
แบบฟอร์มที่กำหนด และให้เลขานุการคณะกรรมการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกัน
พิจารณาต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ



..... 2566

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566



วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ห้องประชุม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ คณะกรรมการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 โดยประธานคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบติดตามปก.5 ส่วนงานย่อยรอบ 6 เดือน ซึ่งมีกระบวนการหลักคือ ประเด็นเสี่ยงของกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีจุดที่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของระบบข้อมูล และกระบวนการสนับสนุนพบความเสี่ยงสูงในเรื่องของการบริหารงบประมาณ คั้งทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้นำเรียนผู้บริหารลงนามและนำขึ้นบนเว็บไซต์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเรียบร้อยแล้ว



เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในนำข้อมูลแบบติดตามปก.5 ส่วนงานย่อยรอบ 6 เดือน ให้ที่ประชุมพิจารณา และขอให้ร่วมกันปรับขอความให้ชัดเจนมากขึ้นที่ดำเนินการแล้วเมื่อรอบ 6 เดือน ในจุดที่ยังคงพบว่ามีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือควบคุมได้แล้วและมีความเสี่ยงในกระบวนการที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่อย่างไร และได้จัดลำดับความเสี่ยงไว้แต่ละกระบวนการแล้ว ยังพบว่ายังมีกระบวนการที่ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ รวมทั้งเป็นกระบวนการที่เป็นภารกิจของของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามรอบ 12 เดือนต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th